

ก.เกษตรฯเตรียมลงดาบ ขบวนการให้ลื้อบลำไย ปลายเดือนก.ย.รู้ผล



คุณหญิงสุดารัตน์ เกษราพันธ์

ก.เกษตรฯ เดินหน้านำกลุ่มผู้มี
อิทธิพลที่หาประโยชน์จากโครงการรัฐ และ
เอาเปรียบเกษตรกรผู้ปลูกลำไยมาดำเนินคดี
พร้อมส่งข้อมูลให้ ปปง.และกรมสรรพากร
ตรวจสอบย้อนหลัง คาดปลาย ก.ย. ได้ข้อ
สรุปและสามารถลงโทษผู้กระทำผิดทั้งระบบ
รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ระบุว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เต
มีयाเวส จเรตำรวจ เข้าพบคุณหญิงสุดา
รัตน์ เกษราพันธ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรายงาน
ความคืบหน้าการสอบสวนกรณีทุจริต
ลำไยปี 2547 ว่า ขณะนี้การสอบสวน
และการรวบรวมหลักฐานยืนยันการทุจริต
ในส่วนของผู้กระทำผิด และผู้ร่วมกระทำ
ผิดทั้งหมดจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเร็วๆนี้ โดย
ส่วนใหญ่กลุ่มผู้กระทำผิดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เป็นกลุ่มเดียวกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ที่แอบ
อ้างมาหา ประโยชน์จากโครงการรัฐบาล
มาตลอด รวมถึงโครงการแก้ไขปัญหา
ราคาลำไยปี 2548 ด้วย

ดังนั้น เพื่อเป็นการลงโทษผู้กระทำ
ผิดและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งสร้างความเดือดร้อน
ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกลำไย และตั้งใจเข้า
มาหาประโยชน์จากโครงการของรัฐ จึง

มอบหมายให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ และ
ทีมงาน เร่งดำเนินการสอบสวน และ
รวบรวมหลักฐานความผิดต่างๆ อย่าง
รัดกุม จากนั้นส่งข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวม
ได้ให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตรวจสอบ
ที่มาของเงิน และกรมสรรพากร ตรวจสอบ
การจ่ายภาษีย้อนหลัง เพื่อดำเนิน
การยึดทรัพย์ในกรณีที่ตรวจพบการทุจริต
รวมทั้งดำเนินคดีทางกฎหมายขั้นรุนแรง
ในข้อหาฉ้อโกงรัฐและประชาชนด้วย

ผลการตรวจสอบกรณีทุจริตลำไยปี
2547 พบว่ามีหลักฐานเชื่อมโยงกลุ่มผู้มี
อิทธิพลท้องถิ่น ซึ่งแอบบิดเบือนข้อมูล
สร้างความเสียหายกับเกษตรกรผู้ปลูก
และเข้ามาหาผลประโยชน์จากโครงการ
ของรัฐอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี จน

ทำให้มีฐานะร่ำรวย ขณะที่เกษตรกรผู้ปลูก
ลำไยยากจนและมีหนี้สิน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่
ถูกต้อง ดังนั้นเพื่อขจัดกลุ่มผู้มีอิทธิพลให้
หมดไปจากวงการลำไย และป้องกันไม่ให้
ปัญหาทุจริตเกิดขึ้นซ้ำในปีต่อไป จึงกำชับ
ให้ทีมงาน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เร่งดำเนิน
การสอบสวนให้ถึงผู้เกี่ยวข้อง เพื่อล้มล้าง
ปัญหาที่สะสมมานานให้หมดไป ซึ่งจากผล
การสอบสวนและความตั้งใจ ประกอบกับ
ชื่อเสียงด้านความสุจริต และชื่อตรงของ
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ทำให้มั่นใจว่าจะ
สามารถถอนรากถอนโคนที่มาของปัญหา
การทุจริตลำไยได้อย่างแน่นอน คุณหญิง
สุดารัตน์กล่าว

ด้าน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมีयाเวส
จเร ตำรวจแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะ
กรรมการทำลายลำไยอบแห้งปี 2547 ว่า
ขณะนี้นอกจากพนักงานสอบสวนจะออก

หมายเรียกเกษตรกร และพนักงานของ
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) จำนวน
546 คน ซึ่งเกี่ยวข้องกับความผิดเรื่องการ
สวมสิทธิเกษตรกร รวมทั้งการปลอม
แปลงเอกสารในโครงการฯ ให้กับ ปปง. และ
กรมสรรพากรตรวจสอบตามกระบวนการ
แล้ว พนักงานกำลังเร่งรวบรวมหลักฐาน
และพยานเพิ่มเติมเพื่อเอาผิดกับผู้กระทำ
ผิดและเกี่ยวข้องจำนวน 3,860 ราย เพื่อ
ออกหมายเรียกตัวเช่นกัน ซึ่งขณะนี้การ
สอบสวนในพื้นที่ที่มีความคืบหน้าในระดับที่
น่าพอใจ โดยพนักงานสอบสวนสามารถ
ตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไปแล้ว 49,016 ราย จากทั้งหมด
50,000 ราย และคาดว่าจะสามารถ สรุป
ผลการสอบสวนโครงการทุจริตลำไยอบ
แห้งปี 2547 ให้กระทรวงเกษตรฯ ทราบ
ประมาณปลายเดือนกันยายนี้